

Trường THCS Tam Hiệp chuẩn bị năm học 2023-2024

Mỗi mùa khai trường đều đọng lại trong tâm trí của bao người những ấn tượng thật khó quên. Đó là tâm trạng bồi hồi, náo nức khi thu về với lá vàng rơi, là cảm xúc tươi mới khi ngắm vạt nắng nghiêng trong chiều nỗi nhớ. Là hình ảnh mẹ cha cầm tay đưa con qua cánh cổng trường để bước vào một thế giới diệu kì - thế giới của tri thức, của nghĩa bạn - tình thầy. Ngày khai trường luôn mang đến cho các thầy cô và bao thế hệ học trò, niềm hân hoan, rạo rức.

Trước thềm năm học mới, cùng với nhiều trường trên địa bàn huyện, trường THCS Tam Hiệp đã và đang tích cực, khẩn trương tiến hành các hoạt động nhằm chuẩn bị tốt cho ngày lễ Khai giảng năm học 2023-2024.



Các lớp trang trí bảng chào đón học sinh

Năm học này, trường vui mừng hơn bao giờ hết khi được khoác lên mình một diện mạo mới khang trang, hiện đại hơn. “Đầu năm học mới, trường lớp phải sạch, đẹp, an toàn” đó là lời nhắc nhở thường xuyên của đồng chí Hiệu trưởng tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Do đó, để có một môi trường tốt nhất cho các em học sinh, Ban giám hiệu đã chỉ đạo, quan tâm sát sao cùng tham gia lao động, dọn dẹp xung quanh sân trường, vệ sinh, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để đón học sinh vào năm học mới. Lao động không chỉ để rèn luyện sức khỏe, tăng tính chăm chỉ của bản thân mà còn là thời gian để gần nhau hơn, tăng tình đoàn kết giữa các cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường và các em học sinh. Mặc dù công việc rất nhiều, thời tiết rất oi bức, nắng nóng, mồ hôi đầm trán nhưng niềm vui, niềm hạnh phúc, tin yêu, hy vọng vẫn nở rộ trên môi và đọng đầy trong ánh mắt các thầy cô. Bên cạnh đó, Nhà trường cũng tiến hành rà soát các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có, lập kế hoạch bổ sung thiết bị đồ dùng còn thiếu, sửa chữa thiết bị hỏng hóc bảo đảm cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu dạy và học.







Thầy cô tham gia lao động chuẩn bị năm học mới

Năm học 2022-2023, dù trường đang trong quá trình xây dựng, gặp rất nhiều khó khăn nhưng với sự cố gắng, nỗ lực của tập thể Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, nhà trường đã đạt được nhiều thành tích nổi bật. Tiếp nối thành công của năm học trước, năm học này nhà trường quyết tâm giành được nhiều thành tích hơn nữa để giữ gìn và phát huy truyền thống của nhà trường. Với quyết tâm đó, ngay từ ngày tựu trường, Ban Giám hiệu đã tiến hành họp triển khai một số nội dung đổi mới so với năm học trước để giáo viên kịp thời nắm bắt, lên kế hoạch thực hiện trong quá trình giáo dục, hướng dẫn học sinh học tập. Nhà trường đã cử giáo viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn theo kế hoạch của Phòng, Sở, cập nhật những chủ trương, phương pháp đổi mới. Để học sinh có đầy đủ sách giáo khoa, giáo viên có đủ các loại hồ sơ, sổ sách chuyên môn, nhân viên thư viện cũng đã rà soát, bổ sung và cung ứng kịp thời cho giáo viên, học sinh trước khi bắt đầu năm học.

Cô giáo Vũ Thu Hoài





Thầy cô tham gia tập huấn chuyên môn

Đồng thời, đồng chí Hiệu trưởng nhà trường đã trực tiếp triển khai kế hoạch chuẩn bị khai giảng năm học mới với những nội dung cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên và nêu rõ trách nhiệm phối hợp của mỗi cá nhân, mỗi bộ phận. Chính điều này đã giúp cho mỗi một thành viên trong nhà trường đều hiểu rõ nhiệm vụ của mình và ý thức được vai trò, trách nhiệm của bản thân để chuẩn bị cho buổi Lễ khai giảng thành công, đầy ắp niềm vui. Để buổi lễ khai giảng thêm ý nghĩa, đội văn nghệ nhà trường tích cực luyện tập hằng say ngay từ những buổi sinh hoạt hè. Những tiết mục đặc sắc là những bài hát, những điệu múa vui tươi sẽ tạo bầu không khí phấn khởi, sôi nổi cho ngày hội đến trường. Các tiết mục được đầu tư công phu về nội dung và hình thức hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn, trong buổi Lễ khai giảng. Ngày khai giảng năm học mới đang đến rất gần, không khí náo nức, rộn ràng đã ùa về trên từng góc sân Tam Hiệp, mọi thứ đã tươm tất chỉ chờ hồi trống khai trường vang lên là năm học mới chính thức bắt đầu. Hy vọng rằng với sự chuẩn bị chu đáo, nhiệt tình của thầy cô sẽ đem lại cho các em học sinh thân yêu một ngày hội đến trường thật ý nghĩa, ấn tượng, hứa hẹn một năm học mới với nhiều thắng lợi mới!